



เอกสารแนบที่ 5

ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี


ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ	:	นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	
สัญชาติ	:	ไทย	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	:	5419	
ตำแหน่ง	:	หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงิน ของบริษัท	:	1 ปี	
คุณสมบัติ	:	ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประสบการณ์	:	ประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 20 ปี และเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมาเป็นเวลา 3 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีซึ่ง ครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานในธุรกิจการผลิต ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ และธุรกิจพลังงานนอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	:	ไม่มี	

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ	: นางสาววฐุ ขยันการนาวิ	
สัญชาติ	: ไทย	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	: 5423	
ตำแหน่ง	: หัวหน้าส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท	: -	
คุณสมบัติ	ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
วุฒิการศึกษา	: บริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประสบการณ์	: คุณวฐุทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 25 ปีและดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงานฯ เป็นเวลากว่า 10 ปี คุณวฐุเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การให้บริการงานตรวจสอบแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	: ไม่มี	

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ	:	นายปรีชา อรุณนารา	
สัญชาติ	:	ไทย	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	:	5800	
ตำแหน่ง	:	หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท	:	-	
คุณสมบัติ	:	ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประสบการณ์	:	มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ เช่น ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจการจัดจำหน่ายและธุรกิจปิโตรเลียม.	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	:	ไม่มี	